



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งต่างๆ

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ  
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และ นักวิชาการพัสดุ และจะประกาศรายชื่อ  
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา  
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามวัน เวลา และสถานที่ ในตารางดังนี้

๑. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา ในการประเมิน สมรรถนะ	สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) - ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น (๒๐ คะแนน) - ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทาง ด้านรังสีการแพทย์ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ (๘๐ คะแนน)	วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.	ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกเก่า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด (ฝั่งที่นั่งสอบให้ไปดูที่บริเวณ หน้าห้องสอบ)

## ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา ในการประเมิน สมรรถนะ	สถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ
<p><u>สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</u></p> <p>- ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น (๒๐ คะแนน)</p> <p>- ทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านพัสดุ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ (๘๐ คะแนน)</p>	<p><u>วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑</u></p> <p>เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.</p>	<p>- ลำดับที่ ๐๑ - ๒๐ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด</p> <p>- ลำดับที่ ๒๑ - ๓๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ตึกเก่า สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด (ฝั่งที่นั่งสอบให้ไปดูที่บริเวณ หน้าห้องสอบ)</p>

**เกณฑ์การตัดสิน**

ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ของแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และทางเว็บไซต์ [www.sasuk101.net](http://www.sasuk101.net) หัวข้อข่าว “ข่าวประกาศรับสมัครงาน”

ง) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒

ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ตามวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการ ประเมินสมรรถนะ	ผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินสมรรถนะ
<p><u>สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)</u></p> <p>ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น</p>	<p><u>วันจันทร์ ๙ เมษายน ๒๕๖๑</u></p> <p>เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.</p> <p>๑. ตำแหน่ง <u>นักรังสีการแพทย์</u> สอบที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด</p>	<p>เฉพาะผู้ผ่านการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ ๑</p>

/สมรรถนะ...

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ	ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
<p>สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ เป็นต้น</p>	<p>วันจันทร์ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ๒. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สอบที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด</p>	<p>เฉพาะผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑</p>

#### จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น ผู้สอบที่สวมกางเกงขาสั้นเหนือเข่า (ยกเว้นเครื่องแบบ) เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด กางเกงยีนส์ หรือรองเท้าแตะชนิดฟองน้ำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ ดังนี้

๔.๑ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๔.๒ ควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบแล้ว

๔.๓ ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบโดยเคร่งครัด

๔.๔ ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น

๔.๕ ผู้เข้าสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔.๖ ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลาที่กำหนดในตารางสอบ ผู้ที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก

๔.๗ ผู้เข้าสอบจะต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบและห้องสอบที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งสอบผิดที่ในการสอบสมรรถนะใด จะไม่ได้รับคะแนนสำหรับสมรรถนะนั้น

๔.๘ เขียนชื่อ - นามสกุล สมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัครสอบและเลขประจำตัวสอบ เฉพาะในที่ที่กำหนดให้เท่านั้น

/๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบ...

- ๔.๙ เมื่ออยู่ในห้องสอบขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องสอบเว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบ
- ๔.๑๐ กรณีทำแบบทดสอบเสร็จก่อนเวลา และส่งคำตอบนั้นแล้ว ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบก่อนจึงจะออกจากห้องสอบได้
- ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบ จะนำออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
- ๔.๑๒ เมื่อหมดเวลา และคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบให้หยุดทำแบบทดสอบ จะต้องหยุดทันที แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบได้อนุญาตแล้ว
- ๔.๑๓ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องออกไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังสอบอยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการ ดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้

**ฉ) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ**

จังหวัดร้อยเอ็ด จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ให้ทราบภายหลังจากที่ดำเนินการสอบทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และทาง [www.sasuk101.net](http://www.sasuk101.net) หัวข้อข่าว “ข่าวประกาศรับสมัครงาน” ขอให้ผู้สมัครติดตามข่าวสารอยู่เป็นประจำ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายปิติ ทั้งไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา  
และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์		
เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
B ๐๑	นางสาวภัทราภรณ์ ประยูรสิงห์	

## เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ		
เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
A ๐๑	นางสาววาริณี ต่อเสนา	
A ๐๒	นางสาวอิสริยา ปะวิโน	
A ๐๓	นางสาวไพรินทร์ นาชัย	
A ๐๔	นางสาวสุภาภักษ์ พลเยี่ยม	
A ๐๕	นายพีรเดช ณ ร้อยเอ็ด	
A ๐๖	นางสาวอริสา วิเศษดอนหวาย	
A ๐๗	นางสาวนภาลัย ทิพย์มะณี	
A ๐๘	นางสุปราณี พละวงศ์	
A ๐๙	นางรุจินันท์ หวานใจ	
A ๑๐	นายนवल ชันติยู	
A ๑๑	นางสาวกาญจนา กรมไธสง	
A ๑๒	นายปฎิภาณ เอี่ยมรัศมีกุล	
A ๑๓	นางสาวกมลภัทร ทิพจรูญ	
A ๑๔	นางสาวอรพรรณ ขำชมเขตต์	
A ๑๕	นางสาววรรณพร อินทวัน	
A ๑๖	นางสาวอภิญญา โสมาสุข	
A ๑๗	นางสาวนิพภรณ์ คารสี	
A ๑๘	นางสาวนงเยาว์ จะมะลี	
A ๑๙	นางสาวกรชนก สิมศรี	
A ๒๐	นายสุทัศน์ กัลกุล	
A ๒๑	นางสาวสุดารัตน์ จันทร์คำ	
A ๒๒	นางสาววรรณิภา ศรีคำ	
A ๒๓	นางสาวยุวดี แตนขนาน	
A ๒๔	นางสาวจัญญาพร แสนบุญศรี	
A ๒๕	นางสาววาสนา โพธิ์ชัยใหญ่	
A ๒๖	นางธรรารัตน์ ประเสริฐสังข์	
A ๒๗	นางปิยะนุช ขามเรือง	
A ๒๘	นางสาวนันทวัน สะเทือน	
A ๒๙	นางสาววารุณี วงษ์นิคม	
A ๓๐	นางสาวอุทุมพร ปัตถาวะเร	

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ		
เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
A ๓๑	นางสาวจุฑารัตน์ อุลเลิศ	
A ๓๒	นางสาวสมพร จันทร์ผิว	
A ๓๓	นางสาวนาฏลัดดา บุญวรรณ	
A ๓๔	นางสาวอรุณลักษณ์ ประเสริฐสังข์	
A ๓๕	นางสาวปาริชาติ โพธิสาร	
A ๓๖	นางสาวอัมรา เทียมเกต	